

Tạo lực để cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phát triển



Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục Đàng Dương (khu 8, thị trấn Diêm Điền) là 1 trong 3 cơ sở giáo dục mầm non của huyện Thái Thụy được giải ngân vay vốn theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 80 triệu đồng.

Từ trên cơ sở Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tại Thái Bình, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã khẩn trương giải ngân ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Ngân hàng CSXH, từ đó tạo lực để cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phát triển.

Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục Đàng Dương (khu 8, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11/2021. Tuy nhiên, do thành lập vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vào những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 đã khiến cho nhóm trẻ phải đóng cửa trong 4 tháng và chỉ được bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 1/3/2022 khi dịch tạm thời lắng xuống. Chị Nhâm Thị Thu Hà, chủ nhóm trẻ chia sẻ: Nhóm trẻ hiện có 9 giáo viên đang công tác; trong khoảng thời gian phải đóng cửa do dịch Covid-19, nhóm trẻ vẫn hỗ trợ giáo viên 70% lương; chính vì

thế, khó khăn của thời điểm ban đầu thành lập ngày càng căng thẳng. Khi được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy thông báo về chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tôi rất phấn khởi và đã làm hồ sơ vay vốn với số tiền 80 triệu đồng.

Đối với Mầm non Thỏ Bông (thôn Quyết Thắng, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư), nguồn vốn vay 80 triệu đồng của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vũ Thư theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg đã giúp cơ sở có điều kiện mua sắm thêm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động. Chị Phạm Thị Nghĩa, chủ cơ sở cho biết: Cơ sở được thành lập năm 2017, hiện có 6 giáo viên với 50 học sinh. Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành rất kịp thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, từ đó tạo động lực giúp các cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập vượt qua khó khăn. Được cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH

huyện Vũ Thư đến tận nơi, nhiệt tình hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn nên cơ sở của chị Nghĩa không gặp khó khăn gì, việc giải ngân được thực hiện với thủ tục rất đơn giản, nhanh chóng. Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh được phân bổ 2 tỷ đồng để cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Để triển khai nhanh chóng, hiệu quả

chính sách tín dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Chi nhánh đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục, các đoàn thể rà soát nhu cầu vay vốn của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; đồng thời, chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện ngành nghiệp vụ tới cán bộ, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền và công khai thông tin tại các điểm giao dịch xã, phường, thị trấn để các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập biết về quy trình, thủ tục vay vốn, trên cơ sở đó để đăng tiếp cận và được hướng dẫn làm hồ sơ kịp thời. Đến hết ngày 19/6, Chi nhánh đã giải ngân cho 8 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập với tổng số tiền 660 triệu đồng. Thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục rà soát để giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, hiệu quả nhằm giúp các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có điều kiện tái đầu tư, từng bước ổn định và phát triển quy mô trường, lớp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

MINH HƯƠNG

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2022/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:

- Đối tượng vay vốn là cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục; nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục; trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật;
- Đối tượng vay vốn phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn; có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động; tại thời điểm đề nghị vay vốn không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày 23/1/2020;
- Mức vốn cho vay do Ngân hàng CSXH xác định dựa trên phương án vay vốn; tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục và tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục;
- Lãi suất cho vay 3,3%/năm; thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

Đổi mới để giữ nghề truyền thống

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đa dạng trong chế biến tạo ra sản phẩm có giá trị cao, HTX SXKD dịch vụ thủy sản Hồng Tiến (xã Hồng Tiến, Kiến Xương) đang giúp người dân làng nghề nâng cao thu nhập và phát triển bền vững nghề truyền thống.



Sản phẩm cá chế biến của HTX SXKD dịch vụ thủy sản Hồng Tiến đa dạng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Xã Hồng Tiến được thiên nhiên ban tặng vùng đất bãi bồi sông Hồng, với tổng diện tích hơn 121ha. Vùng bãi nằm gần cửa biển nên có hệ sinh thái đa dạng, nơi sinh trú của nhiều loài thủy sản quý như rươi, cá, cua, rạm, cá môi đối, tôm rảo... Một vài năm gần đây, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nông dân đã biết khai thác thủy sản một cách khoa học, góp phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản. Ông Trần Văn Kiểm, Giám đốc HTX SXKD dịch vụ thủy sản Hồng Tiến cho biết: Nhận lớn diện tích đất bãi được quy hoạch trồng rươi. Mỗi héc-ta trồng rươi có thể cho thu hoạch bình quân 8 tấn rươi/năm, cho giá trị 120 triệu đồng. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với cấy lúa mà việc trồng rươi còn giúp tạo ra môi trường sống tự nhiên, an toàn cho các loài thủy sản trong đó có rươi và cá sinh trưởng, phát triển. Được tư vấn, hướng dẫn, đến nay bà con xã viên không còn tận thu, tận diệt mà đã biết thu hoạch theo thời vụ và chọn lọc những con cá trưởng thành, không đánh bắt cá đang sinh sản hoặc cá nhỏ mới lớn.

Nhờ thực hiện các biện pháp canh tác, khai thác hợp lý, nguồn lợi thủy sản từ vùng đất bãi của xã Hồng Tiến ngày càng sinh sôi. Sản lượng thu hoạch thủy sản hàng năm tăng từ 15 - 20%; năm 2021 bà con thu hoạch được 100 tấn cá, tăng gần 20 tấn và đánh bắt được 8 tấn rươi, tăng 1,5 tấn so với năm 2020, tổng giá trị đạt 17 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Sáu, thôn Nam Hòa chia sẻ: Trước đây do thiếu kiến thức và không biết bảo tồn nguồn lợi thủy sản, hàng năm sản lượng thu hoạch thấp dần, bà con ai cũng lo rươi, cá sẽ cạn kiệt. Tuy nhiên, sau khi được địa phương tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật thâm canh bền vững, các loài thủy sản lại phát triển mạnh trở lại. Gia đình tôi có 5 mẫu ruộng trồng rươi, mỗi năm thu hoạch được hơn 3 tạ rươi và gần 2 tấn cá, cho thu nhập gần 350 triệu đồng.

Hồng Tiến ở địa thế vùng đất cửa sông giáp biển, con cá sống trong môi trường nước lợ nên có độ đậm cao, thịt ngọt, thơm và mùi vị rất đặc trưng, khác hẳn với cá ở các địa phương khác. Phát huy lợi thế đó, năm 2017 HTX SXKD dịch vụ thủy sản Hồng Tiến tổ chức chế biến và xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu tập thể "Mầm cá Hồng Tiến" nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho bà con nông dân. Ông Hoàng Văn Phiệt, thôn Nam Hòa cho biết: Nếu như thu hoạch và bán ngay, mỗi tấn cá chỉ cho giá trị từ 120 - 130 triệu đồng; nhưng khi chế biến thành mầm cá thì giá trị tăng thêm 30%, đạt từ 150 - 170 triệu đồng/tấn. Sản phẩm mầm cá Hồng Tiến được HTX SXKD dịch vụ thủy sản Hồng Tiến quản lý quy trình sản xuất bảo đảm chất lượng, vệ

sinh an toàn thực phẩm nên được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết ngay đến đó. Không dừng lại ở chế biến mầm cá, năm 2021 HTX SXKD dịch vụ thủy sản Hồng Tiến tiếp tục nghiên cứu, cho ra mắt thị trường sản phẩm cá tươi xay cấp đông. Sản phẩm chỉ với hai nguyên liệu chính là cá xay nhuyễn lọc lấy thịt và nước muối ăn, không có phụ gia, không có chất bảo quản nên rất an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm đã được HTX đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và cấp mã số mã vạch thông tin truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Cá tươi xay cấp đông là sản phẩm tiện lợi cho các nhà hàng, bếp ăn tập thể, gia đình chế biến thành món canh hoặc làm nước lẩu. Với giá bán 25.000

đồng/chai 350ml, mỗi chai có thể nấu canh cho 6 người ăn, nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi giá cả hợp lý và rất tiện dụng. Ông Trần Văn Kiểm, Giám đốc HTX SXKD dịch vụ thủy sản Hồng Tiến cho biết thêm: Việc nghiên cứu, chế biến ra những sản phẩm mới giúp nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập của bà con xã viên và thúc đẩy làng nghề phát triển. Hiện nay chúng tôi đã quy hoạch 50ha vùng đất 2 lúa và triển khai mô hình canh tác theo quy trình sản xuất lúa hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Mục tiêu của chúng tôi là mở rộng diện tích, không gian sinh thái cho cá, rươi và các loại thủy sản khác phát triển, tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ đối đảo phục vụ nhu cầu chế biến ngày càng tăng của làng nghề trong thời gian tới.

KHÁC ĐUẦN

Phát triển kinh tế từ nuôi cá hồng Mỹ



Ông Bùi Sỹ Thịnh (người đứng giữa) kiểm tra sự phát triển của cá hồng Mỹ.

Vợ chồng cụ thanh niên xung phong Bùi Sỹ Thịnh và Hà Thị Ái, thôn Tu Trinh, xã Hồng Dũng (Thái Thụy) có cuộc sống khá giả từ nuôi thủy sản với tiền lãi thu về hơn 200 triệu đồng/năm. Gia đình tại xã Hồng Dũng nhưng vợ chồng ông Thịnh thuê đầm nuôi thủy sản ở xã Thủy Xuân (Thái Thụy). Hơn 20 năm nuôi

thủy sản với nhiều loại cá, tôm, cua khác nhau, trong đó 5 năm nuôi cá hồng Mỹ, ông bà nhận thấy nuôi cá hồng Mỹ phù hợp với điều kiện của mình nhất. Cá hồng Mỹ phù hợp môi trường nước lợ, nước mặn, dễ nuôi, có khả năng thích nghi tốt với các điều kiện môi trường và với các loại thức ăn. Đám nuôi cá hồng Mỹ là những đầm nuôi tôm

kém hiệu quả trước đây. Khi giá thức ăn công nghiệp lên cao vợ chồng ông Thịnh mua cá nhỏ, mực nhỏ, các loại giáp xác để làm thức ăn cho cá. Tuy nhiên, theo ông Thịnh, cá hồng Mỹ cần nhiều oxy nên phải sử dụng một số thiết bị như quạt nước, máy sục khí để bảo đảm hàm lượng oxy cho cá trong quá trình nuôi, nhất là khi cá đạt trọng lượng trên

500g/con; nước trong đầm phải bảo đảm tránh sự thay đổi đột ngột nhiệt độ...

Hiện vợ chồng ông Thịnh có 3 đầm nuôi tôm, cua, cá với diện tích 20 sào, trong đó 2 đầm nuôi cá hồng Mỹ giống, cá thương phẩm, 1 đầm nuôi tôm, cua giống cung cấp cho các hộ nuôi. Bà Ái cho biết: Để nuôi cá hồng Mỹ thành công, việc đầu tiên là phải cải tạo ao thật tốt. Bên cạnh đó, chọn giống cá ở những cơ sở sản xuất uy tín, chất lượng. Sau gần 1 năm nuôi trọng lượng cá đạt hơn 1kg/con, tỷ lệ sống ước đạt 80%, giá bán cho các nhà hàng, thương lái tại thời điểm hiện tại là hơn 80.000 đồng/kg.

Có kết quả như hiện tại nhưng ban đầu việc nuôi thủy sản của vợ chồng ông Thịnh khá lộn độn. Đám nuôi tôm, cá hiện giờ trước đây là cánh đồng hoang, vì không có vốn đầu tư, cải tạo, chưa có kinh nghiệm nên tôm, cá bị chết nhiều. Không nản lòng, vợ chồng ông vừa nuôi thủy sản vừa học hỏi thêm, tuân thủ quy trình kỹ thuật chăm sóc, cho ăn... nên tôm, cá nhanh lớn, phát triển khỏe mạnh, từ đó tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Ông Thịnh

chia sẻ: Dù có những lúc khó khăn, thất bại nhưng vợ chồng tôi tự nhủ phải phát huy truyền thống của thanh niên xung phong, không ngại khó khăn, gian khổ, vươn lên làm kinh tế, nâng cao đời sống gia đình, góp phần xây dựng quê hương. Theo ông Trần Xuân Thắng, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thái Thụy: Dù tuổi cao nhưng nhiều cựu thanh niên xung phong của huyện Thái Thụy vẫn miệt mài, hăng hái tham gia lao động sản xuất, động viên con cháu vượt khó, vươn lên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập cao cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Trong đó, mô hình nuôi thủy sản của vợ chồng ông Thịnh, bà Ái là điển hình để cán bộ, hội viên học tập. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông bà còn tích cực góp quỹ "Nghĩa tình đồng đội"; tư vấn cho bà con trong việc chọn giống, thức ăn chăn nuôi; tạo điều kiện cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn mua trà chậm... Trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Hồng Dũng, ông Thịnh luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cũng như việc đề nghị giải quyết các chế độ, chính sách cho hội viên nên được mọi người rất tin tưởng.

XUÂN PHƯƠNG

